

Cuộc Xung Đột Vũ Trụ



ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: *Ma-thi-ơ 13:24–27; Sáng thế Ký 1:31; Ê-xê-chi-ên 28:12–19; Ê-sai 14:12–15; Ma-thi-ơ 4:1–11; Giăng 8:44, 45.*

CÂU GỐC: “Ta sẽ làm cho mây cùng người nữ, dòng dõi mây cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau; Người sẽ giày đạp đầu mây, còn mây sẽ cắn vào gót chân Người” (*Sáng thế Ký 3:15*).

Trung tâm của thần học Thánh Kinh là cuộc chiến ác đấu tranh giữa Đấng Christ và Sa-tan. Mặc dù ý tưởng về một cuộc xung đột vũ trụ giữa Đức Chúa Trời và những thiên sứ sa ngã đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời là chủ đề nổi bật của Kinh Thánh (*Ma-thi-ơ 13:24–30, 37–39; Khải huyền 12:7–10*) và cũng rất phổ biến trong truyền thống Cơ Đốc giáo, nhiều Cơ Đốc nhân đã bác bỏ hoặc lơ là về toàn bộ ý tưởng ấy.

Tuy nhiên, từ góc nhìn Kinh Thánh, chủ đề về một cuộc vũ trụ thư hùng, trong đó vương quốc của Đức Chúa Trời bị Sa-tan và các sứ của nó chống đối, là chủ đề mà chúng ta không thể bỏ qua, nếu chúng ta không muốn mất đi nội dung của những gì mà Kinh Thánh nói đến. Chỉ riêng các sách Phúc âm mới đề cập đến nhiều các ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời.

Tuần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách trả lời hai câu hỏi sau đây dựa trên một số đoạn Kinh Thánh quan trọng:

(1) Ở đâu trong Kinh Thánh dạy rằng có một cuộc xung đột vũ trụ giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan?

(2) Theo Kinh Thánh, bản chất của cuộc xung đột là gì?

**Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 1 tháng 3.*

Kẻ Thù Đã Làm Điều Này

Đọc Ma-thi-ơ 13:24–27. Câu chuyện ngụ ngôn này giúp chúng ta hiểu thế nào về điều ác trong thế gian?

Đức Chúa Giê-su kể câu chuyện về một người chủ đất chỉ gieo những hạt giống tốt trên mẫu ruộng của mình. Tuy nhiên, cỏ lùng mọc lên giữa lúa mì. Thấy vậy, đầy tớ hỏi chủ: “Thưa ông, ông không gieo hạt giống tốt trong ruộng mình sao? Vậy thì cỏ lùng ở đâu mà ra? (*Ma-thi-ơ 13:27*). Điều này tương tự với câu hỏi thường được đặt ra ngày nay liên quan đến vấn đề sự ác: Nếu Chúa tạo dựng thế giới hoàn toàn tốt lành, thì tại sao lại có tội ác trong đó?

Đọc Ma-thi-ơ 13:28–30 dựa trên lời giải thích của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 13:37–40. Điều này cũng làm sáng tỏ bản chất của cuộc xung đột vũ trụ ra sao?

Người chủ trả lời, “Kẻ thù đã làm điều này” (*Ma-thi-ơ 13:28*) cho câu hỏi của người đầy tớ. Sau đó, Đức Chúa Giê-su xác định người “gieo hạt giống tốt” là “Con người”, chính là Đức Chúa Giê-su (*Ma-thi-ơ 13:37*), và giải thích rằng “ruộng là thế gian” (*Ma-thi-ơ 13:38*), và “kẻ thù đã gieo” cỏ lùng là “ma quỷ” (*Ma-thi-ơ 13:39*), mô tả rõ ràng một cuộc xung đột vũ trụ giữa Đấng Christ và Sa-tan. Tại sao lại có tội ác trên thế gian? Tội ác là kết quả của kẻ thù (quỷ dữ) chống lại chủ nhân. “Kẻ thù đã làm điều này” (*Ma-thi 13:28*).

Tuy nhiên, câu trả lời này gợi lên câu hỏi tiếp theo, “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chẳng?” Nói cách khác, tại sao không nhổ tận gốc tà ác ngay lập tức? “Chẳng nên,” chủ trả lời, “kéo khi nhổ cỏ lùng, các người nhổ lộn lúa mì đi chẳng. Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (*Ma-thi-ơ 13:29, 30; so sánh với Mác 4:29*). Theo như câu chuyện ngụ ngôn, cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt tội ác, nhưng việc nhổ bỏ nó sớm có thể sẽ dẫn đến những thiệt hại không thay đổi được và gây tổn hại cho điều tốt.

Một số nguy hiểm xảy ra khi chúng ta tìm cách nhổ cỏ dại khỏi lúa mì bây giờ là gì? Đồng thời, tại sao điều này không có nghĩa là chúng ta cứ nên làm lơ những việc ác mà chúng ta gặp phải?

Nguồn Gốc của Cuộc Chiến trên Địa Cầu

Song song với câu hỏi trong chuyện ngụ ngôn— tại sao trong ruộng lại có hạt giống xấu nếu người chủ chỉ trồng hạt giống tốt—là một câu hỏi khác: nếu Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian hoàn toàn tốt đẹp, thì làm sao lại có điều ác nảy sinh?

Đọc Sáng thế Ký 1:31. Khi Đức Chúa Trời hoàn tất sự sáng tạo, Ngài phán gì về công việc Ngài làm, và tại sao câu trả lời lại là quan trọng?

Theo Sáng thế Ký 1:31, khi Đức Chúa Trời tạo dựng xong thế gian, mọi sự “thật rất tốt lành”. Sáng thế Ký 1 không cho dấu hiệu nào về điều ác trong sự sáng tạo của Chúa trên hành tinh này. Vậy thì làm sao cái ác lại xuất hiện trong kinh nghiệm của loài người?

Đọc Sáng thế Ký 3:1–7. Câu chuyện này nói gì về cách sự tà ác xuất hiện trên trái đất? Điều này làm sáng tỏ bản chất của cuộc xung đột vũ trụ ra sao? (Xem thêm Khải huyền 12:7–9.)

Trong câu chuyện này, chúng ta thấy con rắn nói những lời dối trá về bản tính của Đức Chúa Trời. Con rắn được xác định chính là ma quỷ (“con rắn xưa”) trong Khải huyền 12:7–9. Đầu tiên, nó dùng câu hỏi gài như ngược lại những gì Đức Chúa Trời phán dặn để gây nghi ngờ về mệnh lệnh của Ngài. Sau đó, con rắn trực tiếp thách thức những gì Đức Chúa Trời đã phán, nói với Ê-va: “Hai người chẳng chết đâu” (*Sáng thế Ký 3:4*).

Hoặc con rắn hoặc Đức Chúa Trời đã nói dối với Ê-va, con người lúc này có quyền lựa chọn xem mình sẽ tin lời Chúa phán hay lời con rắn.

Ở đây và những nơi khác trong Kinh Thánh, bản chất của cuộc xung đột là việc tin ai và tin gì—những điều có liên hệ mật thiết đến tình yêu. Bởi vì sự tin tưởng của bạn về ai đó, họ là người ra sao, họ có đáng tin cậy không, sẽ tác động sâu sắc đến việc bạn sẽ yêu và tin cậy người đó, và trong trường hợp này, bạn vâng theo những gì Ngài nói với bạn.

Đọc Sáng thế Ký 3:15. Lời tuyên bố của Đức Chúa Trời với con rắn rằng dòng dõi người nữ, ám chỉ Đấng Mê-si, sẽ đập nát đầu con rắn thường được xem là phúc âm đầu tiên (*protoevangelium*) trong Kinh Thánh. Vậy điều này vừa củng cố thực tế của cuộc chiến vừa mang lại hy vọng cho chúng ta giữa cuộc chiến như thế nào?

Nguồn Gốc của Cuộc Chiến trên Thiên Đàng

Chỉ riêng Sáng Thế Ký 1-3 đã cho thấy rằng điều ác hiện hữu trước Sự Sa Ngã của A-đam và Ê-va. Về mặt khái niệm, “điều ác” đã xuất hiện, mang tên “cây biết điều thiện và điều ác” (*Sáng thế Ký 2:9, 17*). Sau đó, con rắn buộc tội Đức Chúa Trời nói dối trong khi trên thực tế chính hắn, con rắn, là kẻ dối trá. Sự hiện hữu của con rắn (*Khải huyền 12:9*), cùng với sự dối trá của nó, cho thấy thực tế của tội ác ở đây. Thế nên, ngay cả trong vườn Ê-đen trước khi có Sự Sa Ngã, đã có sự hiện diện của điều ác.

Đọc Ê-xê-chi-ên 28:12-19 dưới ánh sáng của Xuất Ê-díp-tô Ký 25:19, 20. Bản chất sự sa ngã của con người là gì?

Theo phần Kinh Thánh này, nguồn gốc của sự gian ác và cuộc vũ trụ thư hùng bắt đầu từ thiên đường.

Trước khi sa ngã, thiên sứ được biết đến với cái tên Sa-tan là một chê-ru-bin che phủ. Ngoài việc được xác định là chê-ru-bin này, Sa-tan “gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, xinh đẹp trọn vẹn” và “ở Ê-đen, khu vườn của Đức Chúa Trời” (*Ê-xê-chi-ên 28:12, 13*). Những điều này không thể nói về vị vua loài người, vua Ty-rơ (hoặc bất kỳ con người nào khác). Do đó, ở đây chúng ta đã có được cái nhìn thoáng qua về sự sa ngã của Lu-xi-phe.

Đọc Ê-sai 14:12-15. Điều này làm sáng tỏ thêm gì về nguồn gốc của cuộc chiến ác đấu tranh?

Theo Ê-sai 14, Lu-xi-phe quyết định tôn cao vinh bản thân và làm cho mình giống như Đức Chúa Trời. Câu này bổ sung cho những gì chúng ta thấy trong Ê-xê-chi-ên 28, rằng lòng hãnh trở nên “kiêu ngạo” vì “vẻ đẹp” của mình (*Ê-xê-chi-ên 28:17*), điều đáng lẽ phải khiến hãnh tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho hãnh xinh đẹp. Thay vào đó, hãnh ta trở nên tự hào. Tệ hơn nữa, trong sự kiêu ngạo này, Lu-xi-phe đã muốn chiếm lấy địa vị của Đức Chúa Trời và vu khống Ngài. Từ “buôn bán” trong Ê-xê-chi-ên 28:16 cũng có nghĩa là “vu oan”, một dấu hiệu cho thấy Sa-tan sẽ hành động chống lại Đức Chúa Trời và chống lại chúng ta như thế nào.

Chúng ta hiểu thế nào sự kiện rằng Lu-xi-phe, kẻ sa ngã, ban đầu rất “hoàn hảo . . . từ ngày” hãnh được tạo ra “cho đến khi thấy sự gian ác” trong hãnh (*Ê-xê-chi-ên 28:15*)? Làm sao một sinh vật hoàn hảo lại có thể sa ngã trừ khi sự “hoàn hảo” bao gồm sự tự do đạo đức thật sự?

Nếu Người Thờ Lạy Ta

Việc Sa-tan muốn chiếm đoạt ngai Đức Chúa Trời, cũng được tiết lộ qua câu chuyện về sự cám dỗ, được thuật lại trong Ma-thi-ơ 4 và Lu-ca 4. Trong cuộc chạm trán nổi bật giữa Đức Chúa Giê-su và kẻ cám dỗ, bản chất của cuộc xung đột được tiết lộ rõ rệt. Ở đây chúng ta thấy thực tế của cuộc chiến ác đấu tranh giữa Đấng Christ và Sa-tan được diễn ra một cách rõ ràng và linh động.

Đọc Ma-thi-ơ 4:1-11. Thực tế của cuộc chiến khốc liệt giữa Đấng Christ và Sa-tan được tiết lộ như thế nào?

Đức Thánh Linh đã “dẫn” Đức Chúa Giê-su vào đồng vắng với mục đích rõ ràng là để Chúa Giê-su “bị ma quỷ cám dỗ” (*Ma-thi-ơ 4:1*). Trước khi đối mặt với cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt trước này, Chúa Giê-su đã kiêng ăn bốn mươi ngày. Vì vậy, khi ma quỷ đến, hấn cám dỗ Chúa Giê-su biến đá thành bánh, lợi dụng cơn đói cùng cực của Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã chống lại sự cám dỗ này với lời Kinh Thánh, và mưu đồ của Sa-tan thất bại.

Sau đó, Sa-tan tìm cách xúi dục Đức Chúa Giê-su hành động một cách tự phụ, hấn đã cám dỗ Ngài hãy gieo mình xuống từ nóc đền thờ. Sa-tan bóp méo Kinh Thánh để gợi ý rằng nếu Chúa Giê-su thực sự là Con Đức Chúa Trời thì các thiên sứ sẽ bảo vệ Ngài. Nhưng với việc đọc đúng Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-su, một lần nữa, chống lại sự cám dỗ.

Cám dỗ thứ ba tiết lộ rõ ràng điều ma quỷ đang cố gắng đạt được. Hấn muốn Đức Chúa Giê-su tôn thờ hấn. Sa-tan cố chiếm đoạt sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời.

Và để thực hiện điều đó, Sa-tan chỉ cho Chúa Giê-su thấy “tất cả các nước trên thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy” rồi tuyên bố: “Vì bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này” (*Ma-thi-ơ 4:8, 9*). Thật vậy, trong Lu-ca 4:6, một câu tương tự với Ma-thi-ơ, ma quỷ tuyên bố: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta” (*Lu-ca 4:6*).

Một lần nữa, Đức Chúa Giê-su chống lại sự cám dỗ bằng lời Kinh Thánh, và một lần nữa Sa-tan lại thất bại.

Trong cả ba trường hợp, Đức Chúa Giê-su đều dùng Kinh Thánh để chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù.

Ê-phê-sô 6:12 nhắc nhở chúng ta rằng “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Dù chúng ta không nên sống trong sợ hãi, nhưng tại sao chúng ta phải luôn nhớ đến thực trạng của cuộc đấu tranh đang diễn ra xung quanh mình?

Bản Chất của Cuộc Xung Đột Vũ Trụ

Chúng ta đã thấy một số đoạn Kinh Thánh dạy về cuộc xung đột vũ trụ giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Nhưng làm sao một cuộc xung đột như vậy lại có thể xảy ra? Ai có thể chống lại Đức Chúa Trời toàn năng được? Nếu cuộc vũ trụ thu hùng chỉ về sức mạnh mà thôi, nó sẽ kết thúc trước khi bắt đầu. Nên đây phải là một loại xung đột khác. Thật vậy, Kinh Thánh tiết lộ rằng đây là một cuộc chiến tranh cãi về bản tính của Đức Chúa Trời—một cuộc xung đột về những cáo buộc vu khống do ma quỷ đưa ra chống lại Chúa, rằng (trong số những điều khác) Ngài không hoàn toàn tốt lành và yêu thương. Những tuyên bố như vậy không thể bị đánh bại bằng sức mạnh hay vũ lực mà bằng cách so sánh hai nhân vật cạnh tranh.

“Trong việc đối xử với tội lỗi, Đức Chúa Trời chỉ có thể dùng sự công bình và lẽ thật. Còn Sa-tan thì dùng nịnh bợ và lừa đảo, là những điều mà Đức Chúa Trời không thể dùng. Hắn đã giả mạo lời Đức Chúa Trời và đã trình bày sai lạc kế hoạch cai trị của Ngài trước các thiên sứ, tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không những chỉ đặt luật lệ cho dân cư thiên đàng, mà còn đòi hỏi sự phục tùng và vâng theo, như vậy Ngài chỉ muốn đề cao mình mà thôi. Vì thế, trước mặt các dân cư trên trời và tất cả các thế giới, sự cai trị công bình và luật pháp trọn vẹn của Ngài phải được chứng minh. Sa-tan đã làm ra vẻ là hắn tìm cách đem lại lợi ích cho cả vũ trụ. Vậy nên tất cả mọi người phải hiểu chân tướng của kẻ chiếm đoạt và những âm mưu của hắn. Sa-tan cần phải có thời gian để bộc lộ chính mình bằng những việc là gian ác của hắn.”—Ellen G. White, *Thiên Ác Đấu Tranh*, tr. 439.

Đọc Giăng 8:44, 45 dựa trên Khải huyền 12:7–9. Những câu Kinh Thánh này tiết lộ điều gì về bản tính của ma quỷ và chiến lược của hắn?

Kế hoạch của ma quỷ ngay từ đầu là cố làm cho các tạo vật tin rằng Đức Chúa Trời không thực sự công bằng và yêu thương, luật pháp của Ngài tạo nên sự áp bức và gây tổn thương cho họ. Không có gì ngạc nhiên khi Đức Chúa Giê-su gọi ma quỷ là “kẻ nói dối và là cha của sự dối trá (Giăng 8:44). Ngược lại, Đức Chúa Giê-su đến để “làm chứng cho lẽ thật” (Giăng 18:37) và trực tiếp chống lại những lời dối trá và vu khống của Sa-tan, để đánh bại và cuối cùng là tiêu diệt ma quỷ và quyền lực của hắn (1 Giăng 3:8, Hê-bơ-rơ 2:14).

Khải Huyền 12:9, 10 xác định Sa-tan là (1) “con rắn xưa”, (2) là kẻ ở trên trời kiện cáo dân sự Đức Chúa Trời, và (3) con rồng lớn lừa dối thế gian. Chữ được dịch là “ma quỷ” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là “kẻ vu khống”, một lần nữa cho thấy bản chất của cuộc xung đột là về các niềm tin, bao gồm cả niềm tin về bản tính của Đức Chúa Trời.

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC: Đọc Ellen G. White, “Nguồn Gốc Tội Lỗi,” tr. 434–444, trong quyển *Thiên Ác Đấu Tranh*.

“Kinh Thánh dạy rõ ràng Đức Chúa Trời không chịu trách nhiệm về sự xâm nhập của tội ác trong thế gian; Ngài không rút lại ân điển Ngài cách độc đoán, và không có một khuyết điểm nào trong chính phủ của Ngài để có thể gây ra sự phản nghịch. Tội lỗi đã xâm nhập, và không có lý do cho sự hiện hữu của tội lỗi. Đó là một sự mâu nhiệm, không thể giải nghĩa được; dung thứ cho tội lỗi là bênh vực cho tội lỗi. . . . Nếu hắc [Sa-tan] bị hủy diệt liền, thì họ [cư dân trên thiên đàng và các thế giới khác] sẽ hầu việc Chúa vì sợ hãi chứ chẳng phải vì tình thương. Ảnh hưởng của kẻ lừa gạt không bị tiêu trừ hoàn toàn, và tinh thần phản nghịch cũng không bị hủy diệt trọn vẹn. Tội ác phải được phép phát triển hoàn toàn! Vì sự lợi ích cho cả vũ trụ trong cõi đời đời, những chương trình của Sa-tan phải được hoàn toàn thực hiện, việc hắc chống chính phủ Đức Chúa Trời phải được tất cả loài thọ tạo thấy rõ, và mãi mãi không còn ai nghi vấn về sự công bình, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và sự không thay đổi luật pháp Ngài.”—Ellen G. White, *Thiên Ác Đấu Tranh*, tr. 434, 435, 440.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Nhiều người thắc mắc sao một loài thọ tạo vô tội như Lu-xi-phe lại có thể phạm tội lần đầu tiên. Tại sao tội lỗi lại “mâu nhiệm” và “không thể giải thích được”? Chúng ta có cách nào giải thích tội lỗi đầu tiên này mà không bào chữa hay biện minh cho nó? Nghĩa là, tại sao việc giải thích nguồn gốc tội lỗi thì cũng có nghĩa là biện minh cho tội lỗi?
2. Tại sao Đức Chúa Trời không loại bỏ Sa-tan ngay lập tức? Tại sao điều ác phải “được phép phát triển”? Làm thế nào điều này lại là “Vì sự lợi ích cho cả vũ trụ trong cõi đời đời”?
3. Tại sao khi hiểu rằng cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan không phải là cuộc chiến về sức mạnh, mà là một cuộc chiến khác, lại rất quan trọng? Cuộc chiến về đặc tính có ý nghĩa như thế nào mà cuộc chiến về sức mạnh không có?
4. Đời sống của chính chúng ta có thể là một mô hình thu nhỏ của cuộc vũ trụ tranh hùng. Hiện tại bạn đang kinh nghiệm thực trạng của cuộc xung đột này ra sao? Bạn nên phản ứng cách nào để bày tỏ bạn thực sự đứng về phe ai?